

Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 12/1/2025

Ý Lễ Trong Tuần

Thứ Bảy (11/1): + LH Hilariô + LH Tôma
+ Các Linh Hồn (+ LH Vincentê + LH Augustinô)

Chúa Nhật (12/1): Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
+ LH Hilariô + Cầu Bình An + LH Tôma
(+ Tạ Ơn + Các Linh Hồn)
(+ LH Jack, LH Jeffrey, & LH Charlotte)

Thứ Hai (13/1): Mùa Thường Niên - Thánh Hilariô

Thứ Ba (14/1): Mùa Thường Niên + LH Maria
+ LH Hilariô (+ LH Gioan Baotixita + Các Linh Hồn)

Thứ Tư (15/1): Mùa TN + LH Hilariô + LH Maria
Đáp ca: Giao ước đã lập ra /
muôn đời Chúa nhớ mãi.

Thứ Năm (16/1): Mùa TN + LH Hilariô + Các LH

Thứ Sáu (17/1): Mùa Thường Niên - Thánh Antôn
+ LH Anna + LH Hilariô

Thứ Bảy (18/1): Mùa Thường Niên

Chúa Nhật (19/1): Chúa Nhật II Mùa Thường Niên

Sách Bài Đọc Năm C: trang 158

Thánh Vinh Đáp Ca: Chúc tụng Chúa đi / hồn tôi
hỡi! Chúa muôn trùng cao cả.

Allêluia, Allêluia: Ông Gioan nói: Có Đấng mạnh
thể hơn tôi đang đến / chính Người sẽ làm phép rửa
cho anh em trong Thánh Thần và lửa. **Allêluia.**

Tiền Đàng Chúa, Chúa Nhật 5/1/2025

- Thánh Lễ Tiếng Việt \$2,197.00
- Thánh Lễ Tiếng Anh \$1,125.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 19/1/2025

Lời Chúa, Lời Nguyện (Thứ Bảy): Đoàn LMTT
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Hội CBMCG
Thừa Tác Viên (CN): Ông Nguyễn Thế Vinh, Ông
Thành Todd, Cô Karel Nguyễn, Anh Hoàng Kim Tuyển
Xin Tiền Nhà Thờ, Hướng dẫn (CN): .. KT Lê Thị Thành

Ý Cầu Nguyện Đức Thánh Cha - 1/2025

Cầu nguyện cho quyền giáo dục: Chúng ta hãy cầu
nguyện để quyền giáo dục của những người di cư,
những người tị nạn và những nạn nhân chiến tranh
luôn được tôn trọng và như thế bảo đảm cho việc xây
dựng một thế giới tốt hơn.

Tin Mừng Lc 3, 15-16 21-22

Phúc Âm: Khi ấy, dân đang trông đợi, và trong
thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi: biết đâu ông Gioan
lại chẳng là Đấng Mê-si-a! Ông Gioan trả lời mọi
người rằng: “Phần tôi, tôi làm phép rửa cho anh
em bằng nước, nhưng có Đấng quyền thế hơn tôi
đang đến, tôi không đáng cời quai dép cho
Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng
Thánh Thần và bằng lửa.”

Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu
phép rửa; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời
mở ra, và Thánh Thần ngự xuống trên Người
dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời
phán rằng: **“Con là Con yêu dấu của Cha; Cha
hài lòng về Con.”**

Suy niệm: *Chúa Giêsu chịu phép rửa của Thánh
Gioan Tiên Hô không phải vì Ngài có tội, nhưng vì
muốn nêu gương sống khiêm hạ liên đới với loài
người tội lỗi. Ngài cũng tỏ cho ta về mẫu nhiệm
Thiên Chúa Ba Ngôi, và Ngài thánh hóa nước để
thiết lập Bí tích Rửa tội.*

Câu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, người ta hàng hàng
lớp lớp kéo đến với Thánh Gioan Tiên Hô để bày tỏ
lòng sám hối. Con thấy thật dễ hiểu, vì người ta tội
lỗi. Nhưng chính Chúa cũng đến lãnh phép rửa ở
đó. Sao thế, lạy Chúa? Nhờ Giáo Hội hướng dẫn
giải thích, con rất xúc động. Chúa là Đấng thánh
thiện và cao cả vô cùng, thế mà còn hạ mình mang
lấy tội lỗi chúng con. Còn con thì hằng muốn cho
mình nổi danh. Con đầy tội lỗi, thế mà lấm lức ngại
ngùng đi xưng tội. Con thích người ta đề cao con.
Con thích người ta để con làm những việc quan
trọng hoặc chức vụ lớn lao. Con dễ mất lòng khi
không toại ý mong muốn.

Chúa đến lãnh nhận phép rửa để làm gương cho
con một lối sống. Con là con Chúa Cha, là em
Chúa. Con xin học nơi Chúa. Con muốn sống
khiêm hạ như Chúa, nhưng con thấy nơi mình có
những tâm tính tự kiêu tự mãn. Xin Chúa giúp con.
Con xin hiến dâng toàn thể con người con, nhất là
những yếu đuối để Chúa sửa đổi và thánh hóa con.
Con muốn thuộc trọn về Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, khi Chúa chịu phép rửa tại sông
Gio-đan, Ba Ngôi Thiên Chúa đã hiện diện và tỏ
cho nhân loại biết mẫu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi.
Xin Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện trong tâm hồn con,
để con được cảm nhận tình thương của Chúa Cha,
đón nhận ơn cứu độ của Chúa Con và được thánh
hóa nhờ Chúa Thánh Thần. Xin giúp con biết sống
bí tích Rửa Tội bằng cách luôn giữ tâm hồn mình
trong sáng. Amen.

Một Gia Đình, Sống Tròn Đầy Trong Đức Kitô

Mục tiêu Địa Phận kêu gọi Giáo Xứ của chúng ta
đóng góp là \$455,000. GX của chúng ta đã **quyên
góp được \$465,620, 102.3% của mục tiêu. Từ giờ trở
đi, những đóng góp cho chương trình, GX chúng ta
sẽ nhận được 80%.** Với tất cả những ơn lành Chúa
ban, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta một trái tim
yêu thương, rộng mở để hy sinh giúp đóng góp cho Địa
Phận. Quý ông bà anh chị em nào chưa nhận được thư
của Địa Phận, xin liên lạc văn phòng Giáo Xứ.

Người Quản Lý Trung Tín Của Chúa - Stewardship

Ban Stewardship đã phân phối tất cả các Hộp Bao thư
Năm 2025 cũng như thư hồi báo Stewardship đến các
vị Trưởng/Phó Khu. Xin mọi Gia Đình trong CĐ/GX liên
lạc với Trưởng/Phó Khu của mình để nhận Hộp Bao thư
Stewardship để ở phía cuối Nhà thờ.

Nếu có sai sót, xin liên lạc ngay với Trưởng/Phó Khu để
báo cho ban Stewardship chỉnh sửa cho quý ông bà anh
chị em. Chân thành cảm ơn.

Open House & Cám Ơn

GX chúng ta đã hoàn thành công việc sửa chữa tân
trang lại ngôi nhà mới mua tọa lạc tại 309 N. Ohio, đối
diện Trung Tâm. Ngôi nhà này sẽ là nơi các Sơ cư ngụ
để giúp cho CĐ/GX về Mục Vụ. **Sau Thánh Lễ Chúa
Nhật này 12/1/2025, chúng ta sẽ có Open House.**
Kính mời mọi người ghé qua thăm quan.

GX cũng chân thành cảm ơn Quý Bà Con cùng Quý Anh
Chị Em đã bỏ công sức tu sửa, tân trang, và ủng hộ
đóng góp tài chánh... hoàn thành ngôi nhà tốt đẹp để
phục vụ CĐ/GX. Nguyện xin Thiên Chúa ban mọi ơn
lành xuống trên Quý Vị và Gia Đình.

Hội Chợ Tết Ất Ty 17 & 18/1/2025

GX kính mời tất cả mọi người cùng đến Trung Tâm để
cùng vui Hội Chợ Tết, thưởng thức các món ăn quê
hương, hát cho nhau nghe, các trò chơi vào các ngày:

*Thứ Sáu 17/1: các gian hàng mở cửa từ 12 giờ trưa
tới 10 giờ tối.

*Thứ Bảy 18/1: từ 10 giờ sáng - các gian hàng, quán ăn
mở cửa

từ 7 giờ tối - múa lân, văn nghệ, tiệc VIP
Xin Chúa chúc lành cho chúng ta có những ngày Hội
Chợ ấm cúng, an vui và xin mọi người giới thiệu bạn bè,
người quen đến cùng vui hội chợ Tết.

Phân Phối Bánh Chung Tết Ất Ty, Đợt 2 và Đợt 3

- **Đợt 2 - Hội Chợ Tết Ất Ty:** từ 12PM thứ Tư ngày
15/1 và trong những ngày Hội Chợ Tết 17 & 18/1.
- **Đợt 3 - trước Tết Ất Ty:** từ 12PM thứ Bảy ngày 25/1
đến 5PM thứ Hai ngày 27/1/2025.

Kính mong Quý Bà Con ủng hộ và giới thiệu đến Gia
Đình, Bạn Hữu trong cộng sở gần xa. Cũng xin Quý Vị
Order trước, giúp ban tổ chức sắp xếp. Những quý vị
nào quên order, xin mua ủng hộ trong những ngày phân
phối Bánh Chung. \$25/bánh. Mọi liên lạc order: bà Hải
516-0043, cô Sáng 300-5555, cô Mai 258-4128. Nguyện
xin Thiên Chúa chúc lành cho những công việc Chúng
Ta đang thực hiện. Chân thành cảm ơn.

Cách Để Hưởng Ơn Toàn Xá Năm Thánh 2025

Các tín hữu có thể thực hiện một trong các việc sau để
lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh 2025:

1) Tham dự các cuộc hành hương cấp Giáo phận và các
Thánh lễ cử hành Năm Thánh do Đức Giám mục Giáo
phận chủ sự.

2) Kính viếng một trong các nhà Thờ được chỉ định: Nhà
thờ Chánh Tòa, và làm một trong các việc sau: sốt sắng
tham dự Thánh lễ, tham dự buổi cử hành Lời Chúa, đọc 1
Giờ Kinh Phụng vụ (kinh sách, kinh sáng, kinh chiều),
ngắm Đàng Thánh Giá, hoặc lần hạt Mân Côi.

3) Thực hiện một việc bác ái.

4) Thực hiện các hành vi sám hối qua việc hãm mình hoặc
tham gia các việc phục vụ cộng đồng.

5) Làm một việc truyền giáo, tĩnh tâm hoặc tham dự lớp
học hỏi về văn kiện công đồng Vatican II hay Giáo Lý Hội
Thánh Công Giáo. **LƯU Ý:**

1. Các ân xá được ban với những điều kiện thông thường:

- Xưng tội (tâm hồn trong tình trạng sạch tội trọng)

- Rước Lễ (trong ngày muốn lãnh ơn toàn xá)

- Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

2. Có thể lãnh ơn toàn xá lần thứ hai trong ngày, nếu thực
hiện một việc bác ái vì lợi ích các linh hồn và có Rước Lễ
lần thứ hai trong ngày hôm đó.

Thánh Lễ Tết Ất Ty 2025 - Địa Phận Wichita

Thánh lễ Tết Mừng Xuân Ất Ty do Hội Đồng Mục Vụ Công
Giáo Việt Nam Địa Phận Wichita tổ chức cho toàn thể
Giáo Phận Wichita vào lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật ngày 26,
tháng 1, năm 2025 tại Nhà Thờ Chánh Tòa, 430 N Broad-
way St, Wichita, Kansas. Thánh Lễ Tạ Ơn đầu năm sẽ do
Đức Cha Carl Kemme và các Linh Mục, Việt & Mỹ đồng tế.
Ngay sau Thánh Lễ sẽ có phần Li Xi hưởng thức lộc đầu
năm. Trân trọng kính mời mọi người cùng tham dự.

Đoàn LMTT Mời Hạp / Hội CBMCG Mời Hạp

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay 12/1, kính mời quý
Đoàn/Hội viên qua Hội Trường tham dự buổi hạp định kỳ
và chuẩn bị tham gia Hội Chợ Tết của Giáo Xứ chúng ta.
Rất mong quý vị đến đông đủ và đúng giờ. Chân thành cảm ơn.

Giáo Lý, Việt Ngữ & Thiếu Nhi Thánh Thể Nghỉ Lễ

Trường Việt Ngữ, Giáo Lý và Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
sẽ nghỉ thứ Bảy 18/1. Các em sẽ học trở lại vào thứ Bảy
ngày 25/1/2025. Kính chúc quý phụ huynh và các em
những ngày Hội Chợ Tết an vui.

Tim Hiểu Ơn Gọi, Zoom & See

Các sơ dòng Đaminh thuộc chi hội Sisters of Peace sẽ có
những buổi tìm hiểu ơn gọi đi tu cho phái Nữ ngày 7-9
tháng 2. Mọi chi tiết về các buổi Zoom meetings (hạp mặt
qua mạng), xin liên lạc sơ Mai-dung Nguyen, OP 405-248-
7027 hoặc mai-dung.nguyen@oppeace.org

Lịch Trình Sinh Hoạt

- 17,18/01/2025: Hội Chợ Tết Ất Ty tại Trung Tâm CĐGX.

- 26/1/2025: Lễ Tết cho người Việt Địa Phận Wichita tại
Nhà Thờ Chính Tòa lúc 3 PM

- 2/2/2025: Lễ Tết tại Giáo Xứ Saint Anthony lúc 11 AM

- 22&23/2/2025: Hội CBMCG bán quán